

THƠ NGỎ

Thay mặt cho Ban Chấp Hành Hội Ai Hữu Petrus Ký Úc Châu, tôi xin gửi lời chào thân hữu đến tất cả anh em Hội viên và các bạn trong đại gia đình Petrus Ký hiện đang sống tại quê nhà hay tại nước ngoài.

Qua bao thăng trầm của lịch sử, đất nước phải chịu bao cuộc bể dâu, trường Petrus Ký của chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái định mệnh đau buồn đó. Dù tên trường hôm nay không còn nữa, dù có nghìn trùng xa cách, ba chữ “TRƯỜNG PETRUS KÝ” vẫn tiềm tàng sống mãi trong lòng chúng ta, chúng ta luôn luôn nhớ là dưới mái trường đó chúng ta đã được đào tạo nên người và cũng dưới mái trường đó chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm êm đẹp, vui tươi, đầm ấm của thời niên thiếu. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đó qua quyển Đặc san này. Đây là thành quả của anh em có nhiều thiện chí, trong cũng như ngoài Ban Chấp Hành, đã cố gắng nhiều để cho quyển Đặc san đầu tiên của Hội Ai Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu được thành hình.

Ước mong đây là một phương tiện hữu hiệu để kết chặt tình thân hữu giữa Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và những người đã theo học dưới mái trường Petrus Ký qua nhiều thế hệ trong suốt thời gian hơn 70 năm kể từ ngày trường mới được thành lập. May mắn thay cho Hội của chúng ta vì được sự tham gia của hầu hết các thế hệ: Đứng đầu Ban Tư Vấn cho Hội là một huynh trưởng đã có mặt tại trường trong những ngày mới sáng lập, đó là bác Trần Văn Lắm, người đã kể cho chúng ta nghe những chuyện xưa về trường Petrus Ký mà ít người được biết. Đối với các thế hệ gần đây, mặc dầu trường đã đổi tên, nhưng truyền thống Petrus Ký vẫn còn tồn tại, vẫn còn là một trong những trường nổi tiếng nhất của miền Nam. Thế nên các em học sinh của trường thuộc thế hệ sau này đều được hoan nghênh và khuyến khích gia nhập vào cộng đồng Petrus Ký của chúng ta.

Một ước vọng khác là quyển Đặc san này thể hiện được phần nào lòng thương kính và biết ơn của chúng ta đối với nhà bác học và cũng là nhà văn hóa nổi tiếng: Ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Chúng ta ao ước mọi người biết rõ sự thật về cuộc đời và sự nghiệp của ông, để khẳng định rằng ông là người yêu nước, có công với nước và vì vậy ngôi trường nổi tiếng nhất ở miền Nam của chúng ta không còn mang tên Petrus Trương Vĩnh Ký nữa không phải tại vì ông không xứng đáng.

Những điều ước mong trên đây kết thành những chủ đề cho quyển Đặc san này. Ngoài những đề tài nói lên tình cảm thấm thiết của mỗi người chúng ta đối với Trường, đối với Thầy cũ Bạn xưa còn có những đề tài về văn chương, khoa học, kỹ thuật... để cho quyển Đặc san mang nhiều sắc thái.

Một lần nữa, thay mặt cho Ban Chấp Hành, tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể các bạn trong Ban biên tập và Quý Thân hữu đã bỏ nhiều thì giờ, đóng góp nhiều công sức cũng như hỗ trợ tài chánh để hoàn thành quyển Đặc san này.

Bùi Vĩnh Lập

Chủ Tịch Hội Ai Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký (Úc Châu)